



Chùa Hoàng Pháp: Khoá tu "Em về bên Phật" ngày 12/01/2025

ISSN: 2734-9195 10:00 24/12/2024

Trong tinh thần lan tỏa những giá trị nhân văn và giáo dục văn hoá Phật giáo từ sớm, chùa Hoàng Pháp (huyện Hóc Môn, TP.HCM) tổ chức khóa tu đặc biệt mang tên "Em về bên Phật" vào ngày 12/01/2025.

Trong tinh thần lan tỏa những giá trị nhân văn và giáo dục văn hoá Phật giáo từ sớm, chùa Hoàng Pháp (huyện Hóc Môn, TP.HCM) tổ chức khóa tu đặc biệt mang tên "Em về bên Phật" vào ngày 12/01/2025. Đây là chương trình được thiết kế dành riêng cho các em thiếu nhi, giúp các em tiếp cận giáo lý Phật giáo một cách gần gũi, vui tươi và ý nghĩa.



Ảnh tại chùa Hoàng Pháp. Sư tầm

Mục đích và ý nghĩa của khóa tu

Khoá tu "Em về bên Phật" không chỉ là dịp để các em nhỏ trải nghiệm không gian chùa thanh tịnh mà còn hướng đến việc nuôi dưỡng tâm hồn từ bi, hiền

hòa, giúp các em hình thành những giá trị đạo đức nền tảng qua các bài học về yêu thương, kính trọng cha mẹ, thầy cô và bạn bè. Phát triển sự tự lập và trách nhiệm qua các hoạt động sinh hoạt tập thể, các em được rèn luyện kỹ năng sống và lòng biết ơn đối với cuộc đời. Từ đó khơi dậy niềm tin và tinh thần hướng thiện sau khi được nghe những bài giảng Phật pháp nhẹ nhàng sẽ giúp các em nhận ra giá trị của việc sống lương thiện, nhân ái trong đời sống thường nhật.



Ảnh tại chùa Hoàng Pháp. Sưu tầm

Nội dung và hoạt động nổi bật

Khoá tu sẽ bao gồm nhiều hoạt động phong phú và bổ ích như:

Thiền tập cơ bản: Hướng dẫn các em thực hành thiền định nhẹ nhàng, giúp tĩnh tâm và tập trung.

Nghe pháp thoại: Các bài giảng về lòng hiếu thảo, nhân quả và lòng từ bi được trình bày theo cách phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi.

Sinh hoạt tập thể: Các trò chơi vận động, ca hát và kể chuyện mang thông điệp đạo đức.

Tụng kinh và lễ Phật: Tạo cơ hội để các em làm quen với nghi thức Phật giáo, cảm nhận sự thanh tịnh và an lạc.



Ảnh tại chùa Hoàng Pháp. Suu tầm

Thông tin đăng ký và lưu ý

Thời gian tổ chức: Ngày 12/01/2025 (chủ nhật).

Địa điểm: Chùa Hoàng Pháp, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Đối tượng tham gia: Trẻ em từ 6 đến 12 tuổi.

Hình thức đăng ký: Phụ huynh có thể đăng ký trực tiếp tại chùa hoặc thông qua website chính thức của chùa Hoàng Pháp.

Liên hệ: SĐT: (+84) 28.37130 002

Email: chuahoangphapvietnam@gmail.com

Website: chuahoangphap.com.vn

Khóa tu "*Em về bên Phật*" là món quà tinh thần dành cho các em thiếu nhi, góp phần gieo duyên lành và vun đắp những hạt giống thiện lành trong tâm hồn trẻ thơ. Đây cũng là dịp để các em hiểu thêm về những giá trị nhân văn sâu sắc trong giáo lý Phật giáo, tạo nền tảng vững chắc cho một thế hệ tương lai sống đạo đức, an lạc và yêu thương.

Thúy Anh